

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Anrê Lê Thị Thành. CĐCGVN Tổng Giáo Phận Sydney

Hôm nay thứ bảy ngày 8/7/2023 lúc 10g sáng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tổng GP Sydney có tổ chức một Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Anrê Lê Thị Thành tại nhà thờ St. Felix – 550 Chapel Road, Banktown NSW 2200.



Nhà thờ St. Felix – 550 Chapel Road, Banktown NSW 2200

Sơ lược qua tiểu sử Bà Thánh Anrê Lê Thị Thành,

Anê Lê Thị Thành (1781–1841), còn gọi là **Bà Thánh Đê**, là một Vị Thánh Công giáo Việt Nam. Bà sinh năm 1781 tại Thanh Hóa. Khi triều đình nhà Nguyễn đang thi hành chính sách chống đạo Công giáo gay gắt, bà là người giúp đỡ cho nhiều linh mục lánh nạn tại Ninh Bình. Vì lý do này bà đã bị bắt giam rồi giam giữ ở Nam Định, trong tù bà vẫn quyết giữ đức tin Công giáo dù đã nhiều lần bị bắt phải từ bỏ. Bà chết vào năm 1841 khi đang bị cầm tù.

Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Thánh Anê Lê Thị Thành được Đức Giáo hoàng Piô X phong Chân Phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong bà lên bậc Hiển Thánh.



Mc Trí Tri đọc tiểu sử về Bà Thánh Anrê Lê Thị Thành



Cùng nghe tiểu sử bà Thánh Anrê Lê Thị Thành và đọc kinh trước khi rước kiệu

Gia đình

Bà Anê Lê Thị Thành sinh năm 1781 tại làng Gia Miếu cũng gọi là Bái Điền, huyện Yên Định, nay là xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thuộc Giáo phận Thanh Hóa trong một gia đình theo đạo Công Giáo. Vì mưu sinh nên ngay từ khi bà còn nhỏ, gia đình bà đã chuyển về sống tại quê ngoại ở làng Phúc Nhạc, nay thuộc xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, thuộc Giáo phận Phát Diệm. Bà là một thiếu nữ rất ngoan ngoãn, nét na, được nhiều người trong xóm đạo nhận xét là ngoan hiền, đạo đức. Mỗi ngày sáng và tối bà lên nhà thờ để đọc kinh, cầu nguyện. Bà còn phụ mẹ tằm trầu để bán.

Năm 16 tuổi, mẹ bà mất. Năm 19 tuổi, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Nhất, cũng là một thanh niên Công giáo ngoan đạo. Hai ông bà rất thuận hòa với nhau, kiếm sống bằng nghề làm ruộng, nuôi tằm. Dù cũng không dư giả gì, bà không bao giờ từ chối khi có người tới xin ăn. Hai ông bà sinh được sáu con: hai con trai tên Đê và Trần, bốn con gái tên Thu, Năm, Nhiên, Nụ. Tục lệ địa phương thời ấy thường gọi tên cha mẹ theo con trai cả nên bà cũng được biết đến với tên là Bà Thánh Đê. Cho tới lúc qua đời, bà có tất cả 17 cháu trai và gái.



Cha Nguyễn Văn Vượng chánh xứ St Felix, Bankstown, xông hương Kiệu Bà Thánh

Các con của ông bà Đê đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, được mọi người quý mến. Được như vậy là nhờ công quan tâm chăm sóc dạy dỗ của hai ông bà. Bà dạy các con học chữ, giáo lý, nhắc nhở chúng siêng năng đi lễ, xưng tội. Về đời sống gia đình của các con, bà chỉ cho phép các con gái kết hôn với những thanh niên đạo đức. Khi các con đã lập gia đình rồi, bà hay đến thăm, khuyên nhủ các con phải sống hòa thuận yêu thương nhau, không bao giờ được gây gỗ và phải luôn vâng lời cha mẹ chồng.

Hoàn cảnh tử đạo

Thánh Anê Lê Thị Thành là người có lòng bác ái hay yêu thương giúp đỡ mọi người, nhất là các linh mục. Bà cùng chồng dành hẳn một khu nhà đặc biệt cho các linh mục trú ẩn. Thời ấy vua Thiệu Trị đang có chính sách cấm đạo, tội chứa chấp linh mục có thể bị chết. Lúc bấy giờ là tháng 3 năm 1841, có 4 linh mục đang hoạt động tại làng Phúc Nhạc gồm linh mục Berneux Nhân ở nhà ông Phaolô Thức, linh mục Galy Lý ở nhà ông Trùm Cơ, linh mục Thành ở nhà bà Đê và linh mục Ngân ở một nhà khác. Linh mục Thành có một người giúp việc tên Đễ. Người này vì tham tiền nên đã lén báo quan chỗ các linh mục đang ở.



Đi đầu là Quốc Kỳ, Chiêng và trống sau đó quý anh chị Lòng Chúa Thương Xót

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 1841, ngày lễ Phục Sinh, quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh cùng 500 lính ập xuống làng Phúc Nhạc. Quan lệnh tất cả mọi người trong làng phải tập trung ở một chỗ rồi cho lính đi lục soát từng nhà. Linh mục Thành và Ngân nhanh chân nên may mắn trốn thoát; linh mục Nhân vì sơ suất để lộ gấu áo trên gác nhà dòng Mến Thánh Giá nên, còn linh mục Lý thì được ông Cơ dẫn sang nhà Bà Thánh Đê. Bà chỉ cho ông một chỗ trốn ở cái mương khô sau vườn cạnh bụi tre, rồi cùng con gái lấy rơm phủ lên. Không may quân lính cũng đã nhìn thấy ông vào nhà bà. Nhà của bà liền bị lục soát, mọi tài sản đều bị tịch thu, còn bản thân bà, linh mục Lý, ông Cơ và 2 nữ tu thì bị trói và đeo gông ra đình làng. Khi đó bà 60 tuổi.



Kiểu tượng Bà Thánh Anrê Lê Thị Thành, hội các Bà Mẹ Công Giáo



Kiểu tượng Bà Thánh Anrê Lê Thị Thành, từ sân trường học vào nhà Thờ

Lúc mới bị bắt bà rất sợ hãi, nhưng khi ra tới đình làng thì bà không còn có vẻ gì là sợ

sệt nữa. Bà và những người bị bắt cùng phải đeo gông đi bộ suốt đêm từ Phúc Nhạc ra Nam Định. Vì tuổi già sức yếu, đường thì xa nên nhiều lần quân lính phải mang giúp. Khi ra công trường, quan bắt bà cùng hai nữ tu phải chối đạo nhưng cả ba đều nhất quyết không chịu. Quan truyền lệnh đánh, lúc đầu thì bằng roi, sau lấy củi lớn quật vào chân bà, vừa đánh vừa kéo bà qua Thánh Giá. Bà sắp mình xuống đất kêu lớn tiếng:

"Lạy Chúa, xin thương giúp con, con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa, nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con đạp lên Thập Giá."

Không lay chuyển được niềm tin của bà, quan tống bà vào tù. Ở đó bà phải chịu đủ loại cực hình tra tấn, bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng bà vẫn không thối chí, không bước qua Thánh Giá cũng như không khai chỗ trú ẩn của các linh mục khác. Quan bèn lệnh cho bỏ rấn độc vào người bà. Vì là thân đàn bà, bà rất sợ hãi, nhưng sau khi cầu nguyện lên Chúa, bà can đảm đứng yên nên rấn không cắn. Quan bực tức lại truyền đánh bà mạnh hơn trước. Về sau bà chia sẻ với chồng lúc ông vào thăm: "Họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông chưa chắc đã chịu nổi, nhưng tôi được ơn Đức Mẹ giúp sức, nên không cảm thấy đau đớn gì".



Xông hương bàn thờ và kiệu Bà Thánh Anrê Lê Thị Thành

Bị nhốt cùng chung với bà có hai nữ tu dòng Mến Thánh Giá là Anna Khiêm và Anê Thanh. Hai dì cũng bị thả rấn vào áo, cốt để làm cho sợ mà khai ra chỗ ẩn trốn của các linh mục. Hai nữ tu này cũng đã thay nhau chăm sóc bà khi bà mắc chứng kiết lị vì

điều kiện vệ sinh trong tù không tốt. Các linh mục cũng gửi thuốc cho bà và ban phép giải tội, xức dầu.



Lời chào đầu Thánh Lễ của 2 Cha





Lm. Remy Bùi Sơn Lâm Tuyên Úy trưởng C.Đ Công Giáo VN, nói ý nghĩa Thánh Lễ hôm nay



Một bà đại diện hội con Đức Bà đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Anrê Lê Thị Thành



Lm. Remy Bùi Sơn Lâm, giảng thuyết về bà Thánh Anrê Lê Thị Thành



Đọc lời nguyện giáo dân trong Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Anrê Lê Thị Thành

Khi con gái vào thăm, thấy quần áo bà đầy máu liền òa khóc, bà ôn tồn bảo: "Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Giêsu, sao con lại khóc?" Bà khuyên con nên về để sửa soạn việc nhà, sốt sáng giữ đạo, sáng tối đọc kinh và cầu nguyện cho bà đủ sức để vắc Thánh Giá Chúa đến cùng. Cuối cùng, vì kiệt sức, Bà Thánh Đê qua đời vào ngày 12 tháng 7 năm 1841, hưởng thọ 61 tuổi.

phong bà lên bậc Hiển Thánh.



Dâng Cua Lễ

Di sản.

Tại Ninh Bình là nơi bà lớn lên có một nhà thờ riêng để kính bà, và cũng là trung tâm kính Thánh Tử Đạo của giáo phận Phát Diệm, tên là Đền Thánh Phúc Nhạc. Đền theo kiến trúc phương Đông, nằm ngay cạnh chợ Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tại km thứ 13 hướng Ninh Bình về Phát Diệm. Mỗi tuần lúc 5 giờ chiều có thánh lễ.

Phóng viên Vietcatholic có mặt ghi nhận có ghi nhận có khoảng hơn 300 giáo dân tới tham dự, mọi người tập trung ngoài sân trường học, và bắt đầu rước kiệu Tượng Thánh Anê Lê Thị Thành, chúng tôi nhận thấy có 4 phụ nữ mặc áo dài trắng thuộc hội các bà mẹ Công Giáo vắc kiệu, các anh chị thuộc Lòng Chúa Thương Xót, Hội Đa Minh, và nhiều đại diện các đoàn thể, Ban Thường Vụ, Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn, và nhiều giáo dân thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney, ban tuyên Úy có Lm. Remy Bùi Sơn Lâm Tuyên Úy Trưởng, Lm. Nguyễn Văn Vượng chính xứ St Felix, Bankstown.

Bắt đầu cuộc rước, bà Têrêsa Hà Trí Tri phó nội vụ, đọc bản tiểu sử về bà Thánh Anê Lê Thị Thành, sau đó Lm. Nguyễn Văn Vượng xông hương kiệu tượng bà Thánh Anê Lê Thị Thành



Lm. Remy Bùi Sơn Lâm ban phép lành trước khi kết Thánh Lễ

Cuộc rước kiệu rất thú vị đi đầu là Xông Hương, Thánh Giá Nén Cao, các em Thiếu Nhi Cung Thánh, Cờ Giáo Hội và cờ Việt Nam, đoàn trống, hội Lòng Chúa Thương Xót, hội các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Đa Minh, Đại diện Các Giáo Đoàn, Đoàn Thể và giáo dân, Kiệu Tượng Thánh Anê Lê Thị Thành, cuối cùng là các Linh Mục đồng tế.

Khi vào nhà thờ kiệu Thánh Anê Lê Thị Thành được an vị bên trái Cung Thánh, Cha Bùi Sơn Lâm xông hương bàn thờ và Kiệu Thánh Anê Lê Thị Thành, Thánh lễ bắt đầu.

Hôm nay Thánh Lễ có 2 đại diện đọc sách Thánh, và 2 đại diện đọc lời nguyện giáo dân. Lm Bùi Sơn Lâm giảng thuyết về Thánh Anê Lê Thị Thành là phụ nữ được phong Thánh trong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngài nêu đức tính trung kiên, và trung thành với Chúa cho tới khi chết.

Sau thánh lễ, Ông Nguyễn Ngọc Khiêm đại diện Ban Thường Vụ cảm ơn 2 cha đồng tế, nhất là cha Nguyễn Văn Vượng chánh xứ St Felix, Bankstown đã cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tổ chức Thánh Lễ tại đây hằng năm, cảm ơn các cộng sự viên, ca đoàn và toàn thể Giáo dân đã tới tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng, sau Thánh Lễ CĐCG mừng ngày Lễ Bà Thánh Anê Lê Thị Thành với thức ăn nhẹ cuối sân nhà thờ.



Kết Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Anrê Lê Thị Thành

Khanh Lai tường trình